

11.โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมความรู้ ความสามารถของครู

ชื่อโครงการ	พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมความรู้ ความสามารถของครู
ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง
สนองยุทธศาสตร์องค์กร	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงาน	งานบุคลากร
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2
ผู้รับผิดชอบโครงการ	1.นางสาวกรรณิการ์ แซ่เตีย 2.นางสาวสมฤดี พุทธิชน 3.นางสาวทิพวรรณ พันทวี 4.นายันทพล นันทโคตร
ระยะเวลาดำเนินงาน	พฤษภาคม 2567 – มีนาคม 2568

หลักการและเหตุผล

โรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยาสังเคราะห์ได้จัดทำโครงการนี้ เพื่อพัฒนาให้ครูยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายและพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความยุติธรรมและเมตตาธรรม มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตทั้งต่อตัวเอง ครอบครัวและสังคม ครูมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นและให้คำปรึกษาด้วยความมั่นใจ คงทางอารมณ์ตามหลักประชาธิปไตย ร่วมมือกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดในการอบรม เอาใจใส่ดูแลผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและความประพฤติ มีความสามารถและทักษะการสื่อสารที่แสดงออกถึงความมีเมตตาธรรม ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนอย่างเสมอภาค ครูมีการศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ และเทคนิคใหม่ๆ ในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเข้าร่วมประชุมสัมมนาอบรม และกิจกรรมทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมหรือระหว่างบุคคลในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการใช้องค์ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ในการจัดการเรียนรู้ครูตั้งใจ พุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบต่อกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในการป้องกัน แก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลที่เหมาะสมตามศักยภาพเพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะตามนโยบายทางการศึกษา ความมุ่งหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

1.ครูยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายและพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความยุติธรรมและเมตตาธรรม มีความรักสามัคคีในหมู่คณะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตทั้งต่อตัวเอง ครอบครัวและสังคมได้

2.ครูมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นและให้คำปรึกษาด้วยความมั่นใจ คงทางอารมณ์ตามหลักประชาธิปไตย ร่วมมือกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดในการอบรมเอาใจใส่ดูแลผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและความประพฤติ มีความสามารถและทักษะ การสื่อสารที่แสดงออกถึงความมีเมตตาธรรม ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนอย่างเสมอภาค

ข้อมูลอัตราค่าจ้างครู ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2567

สพป. / สพม. (1)	รหัสโรงเรียน (จาก DMC)	ชื่อสถานศึกษา (3)	ตำบล (4)	อำเภอ (5)	จังหวัด (6)	ประเภท สถานศึกษา (7)	(8) จำนวนนักเรียน																		(9) จำนวนครู							(10) จำนวนครู -ขาด,เกิน				(11) -ขาด,เกิน คูณด้วยค่า -								
							อ.2		อ.3		ป.1		ป.2		ป.3		ป.4		ป.5		ป.6		ม.1		ม.2		ม.3		รวม		ตาม จ.18			ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ										
							นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	นร.	ห้อง	นร.		ห้อง	รวม	ผอ.	รอง	ครู	รวม	ผอ.	รอง
สพป. ศก1	33010173	รร.บ้านหนอง นางวิทยา	หนอง กุง	โนนสูง	ศรีสะเกษ	ประถมศึกษา	17	1	14	1	18	1	15	1	16	1	14	1	23	1	17	1	1	8	1	1	4	1	29	1	194	1	1	14	16	1	1	14	16	-	-	-	0	0.00

ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ.2566

หัวข้อการพัฒนา	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)	หน่วยงานที่จัดอบรม
1. การอบรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ (Active Learning)	19	รร.บ้านหนองแวงวิทยา
2. ศึกษาดูงาน	19	รร.บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่อง น้ำคำ
3. การอบรมทบทวนความรู้ผู้กำกับลูกเสือ	-	
4. การอบรมผู้กำกับลูกเสือ (B.T.C)	18	
5. การอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.T.C)	13	
6. การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย	2	สพป.ศก.1